

บทที่ 1

บทนำ



ที่มาและความสำคัญของปัญหา

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สัมผัสสามัคคี คำเหล่านี้เป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคย และได้รับฟังอยู่บ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผู้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กีฬาถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม การเล่นกีฬานั้นผู้เล่นจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม รู้จักการถือยท้อยอาศัย มีทักษะในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค

การแข่งขันกีฬานั้นได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ในสมัยโบราณนั้นการแข่งขันกีฬาจะเป็นการแข่งขันของผู้ชายซึ่งต้องต่อสู้ แข่งชิง เพื่อให้ได้รับชัยชนะ อันจะแสดงถึงความแข็งแกร่งและความยิ่งใหญ่ การแข่งขันกีฬานั้นได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ในยุคสมัยใหม่การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ผู้เล่นกีฬาหรือนักกีฬาก็ได้มีแต่ผู้ชายเหมือนกับในสมัยโบราณอีกต่อไป การเล่นกีฬาสามารถทำได้ทุกเพศและทุกวัย เด็กๆ จะถูกฝึกฝนให้รู้จักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและได้รับการส่งเสริมการเล่นกีฬาจนถึงขั้นเป็นนักกีฬา สามารถไปแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ รูปแบบการเล่นกีฬาแต่ละชนิดก็ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม

กีฬานั้นถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของท้องถิ่นนั้นๆ รูปแบบการเล่น กฎกติกา ธรรมเนียมต่างๆ ที่ผู้เล่นพึงกระทำตามถือเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของดินสำหรับกีฬานั้นๆ การเล่นกีฬานั้นจะมีทั้งการเล่นที่เป็นแบบเฉพาะบุคคลหรือการเล่นเป็นทีม และจากการที่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้คน ทำให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการเผยแพร่รูปแบบการเล่นไปในสถานที่ต่างๆ จนเกิดความเป็นสากลขึ้น ผู้คนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็รู้จักกีฬาเหมือนกัน การกีฬาจึงเป็นสื่อหนึ่งที่ผู้คนทุกเชื้อชาติทุกภาษารู้จักเหมือนกัน จึงถูกนำมาใช้เป็นที่สื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดองกัน โดยมีแก่นแท้ของการเล่นกีฬาคือความมีน้ำใจและการให้อภัยแก่กัน

การแข่งขันกีฬาที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ นั่นคือ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วม ถือได้ว่าโอลิมปิกเป็นมหกรรมทางการกีฬาของชาวโลกก็ว่าได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของประเทศต่างๆที่มาเข้าร่วมโดยไม่ได้นำสิ่งถึงการแพ้ชนะ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในระดับเล็กลงมา ก็คือ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน และจากการที่มีความแตกต่างกันของประเทศต่างๆในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ การเมืองการปกครอง สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดความแตกต่างกันของผู้คน เกิดความไม่ทักเทือมในเรื่องประสิทธิภาพของนักกีฬา

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับย่อยลงมาอีกคือ การแข่งขันกีฬาแหลมทองขึ้น โดยการดำริของ คุณหลวงสุขุมน้อยประคิษฐ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย โดยมีคำริว่า ประเทศในพื้นที่แหลมทองนั้น นักกีฬายังมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ จึงน่าที่จะมีการแข่งขันกีฬาขึ้น จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับประเทศในแถบภูมิภาคนี้ขึ้นเรียกว่า เอเชียเกมส์ (SEAP GAMES) ซึ่งย่อมาจาก SOUTHEAST ASIA PENNINSULAR GAMES หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กีฬาแหลมทอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาคือ

1 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 6 ประเทศ ให้มีความกระชับซิดสนิทสนมยิ่งขึ้น เพราะการกีฬาเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง

2 เพื่อจะได้ปรับปรุงกิจการกีฬาและเพาะนักกีฬาของเราให้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสได้เตรียมตัวเพื่อการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกในคราวต่อไปด้วย

(ประมวลเรื่องราวและความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาแหลมทอง)

ในระยะเริ่มแรกของการแข่งขันกีฬาเอเชียเกมส์นั้น มี 6 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ต่อมาประเทศสิงคโปร์ได้เรียกร้องขอเข้าร่วมการแข่งขันด้วย การแข่งขันได้จัดติดต่อกันมาโดยจัดทุกๆ 2 ปี จนถึงครั้งที่ 8 ก็ได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองทำให้ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาต้องถูกตัดสัมพันธ์ทางการกีฬาออกไป ภายหลังจากการแข่งขันครั้งที่ 8 ผ่านไป ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและรับประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน โดยได้ใช้ชื่อใหม่ว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA GAMES) ย่อมาจากคำว่า SOUTHEAST ASIA GAMES

จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมาประเทศสมาชิกต่างมีปัญหาจนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียงกันได้ จนเมื่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2538 นับเป็นครั้งแรกที่มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันครบทั้ง 10 ประเทศ และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นอกเมืองหลวงโดยจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2540 ประเทศอินโดนีเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 การแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นการแข่งขันกีฬาของผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศในแถบภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ชมที่มีความสนใจในการกีฬาได้ติดตามข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขัน โดยมีสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆมาให้ผู้ชมได้ติดตามถึงในบ้าน เมื่อศึกษาถึงความสำคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อผู้คนในปัจจุบันนั้นสามารถแบ่งแยกให้เห็นถึงความสำคัญได้ดังนี้

1 ความสำคัญต่อกระบวนการสังคม การสื่อสารมวลชนสามารถนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นที่ส่งเสริม สนับสนุนระบบและกลไกต่างๆของสังคมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีต่อไปได้ เนื่องจากสื่อมวลชนเป็นสถาบันที่มีพลังในการสร้างและสะท้อนประชาคม ทำให้ประชาคมสนับสนุนสิ่งที่ดีงาม ทำให้ผู้ที่ทำสิ่งที่ดีงามมีกำลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง ในขณะที่เดียวกัน เมื่อเกิดสิ่งไม่ดีดีงาม เป็นพิษต่อสังคม สื่อมวลชนก็จะขจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นได้ โดยการพูดคุยเบาะแสรวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน และผู้มีอำนาจหน้าที่เพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจัง

2 ความสำคัญต่อข่าวสาร ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์ เราใช้ข่าวสารเป็นเครื่องมือในการสนทนาในชีวิตประจำวัน เราใช้ข่าวสารเป็นข้อมูลในการวางแผน เราใช้ข่าวสารเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในยุคของสังคมข่าวสาร สื่อมวลชนนั้นเข้าถึงบ้านโดยตรงและนำข่าวสารทุกประเภทมาสู่คน ไม่ว่าจะข่าว บ้านเกิด สารคดี ความรู้ ศาสนา ล้างประเพณี การเมือง เศรษฐกิจ คริสต์ กีฬา ฯลฯ

3 ความสำคัญต่อวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชนนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในส่วนต่างๆของประเทศ และประเทศต่างๆในโลกให้ปรากฏอย่างกว้างขวาง สักยภาพเช่นนี้ย่อมทำให้วัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆในประเทศ และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่ว ทำให้วัฒนธรรมไม่ถูกแบ่งเขตอย่างชัดเจนตามแผนที่ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และลดความขัดแย้งระหว่างกันได้ เพราะคนเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกัน

4 ความสำคัญต่อการเป็นสากล จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ทำให้การสื่อสารมวลชนกลายเป็นระบบการสื่อสารโลกหรือเป็นสากล องค์กรหรือสถาบันการสื่อสารมวลชนในฐานะผู้ส่งสารก็เป็นสากลมีเครือข่ายโยงใยทั่วโลก สารก็เป็นสารสากล ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทั่วโลก แม้กระทั่งในเวลาเดียวกับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่อยู่ห่างไกลแสนไกล เช่น การนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจากการสื่อสารนี้ทำให้ผู้รับสารก็เป็นผู้รับสารทั้งโลก ขอบเขตของคำว่าผู้รับสารนั้นข้ามพ้นอาณาเขตของประเทศจนกลายเป็นประชากรทั้งหมดของโลก

5 ความสำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชนมีความสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปสู่ประชาชน สื่อมวลชนทุกชนิดทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ จึงถูกนำมาใช้เป็นที่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และสร้างภาพที่ดีของสินค้าและบริษัทผู้ผลิต เพื่อชักจูงให้ประชาชนบริโภคสินค้าตน สื่อสารมวลชนจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่สำคัญของธุรกิจและอุตสาหกรรม

6 ความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ สื่อสารมวลชนได้มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในด้านการแข่งขันและความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังได้แสดงบทบาทในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ประเทศต่างๆได้ใช้สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารและความคิดของคนเพื่อหวังผลทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ

สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางการเมืองของชาวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากผู้ชมโทรทัศน์นั้นสามารถที่จะได้รู้ถึงบรรยากาศต่างๆในการแข่งขันกีฬาได้อย่างสมบูรณ์

วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อประชาชนมากที่สุดสื่อหนึ่ง และจะเรียกว่ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาสื่อมวลชนอื่นๆก็พอพูดได้ ถ้าพิจารณาในแง่ของเทคโนโลยีก็เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารสมบูรณ์แบบกว่าสื่อมวลชนประเภทอื่นๆเพราะมีทั้งภาพ สี เสียง เราจึงได้เรียกว่าเป็นวิทยุโทรทัศน์ คือมีทั้งภาพและเสียงที่สามารถสื่อไปยังผู้รับสารให้เห็นจริงเห็นจังได้อย่างกว้างขวาง แพร่หลายในเวลาอันรวดเร็วและอันนี้ก็มาขึ้นยันคตินิยมของไทยว่า ลิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

(ปาฐกถานำเรื่อง โทรทัศน์ในทฤษฎีของข้าพเจ้า โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาด)

ในการติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์ สามารถติดตามได้จากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 นาฬิกา ทุกวันหมุนเวียนไปแต่ละสถานี ได้แก่ ช่อง 3,5,7,9 นอกจากนี้ยังมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ก็ได้ทำการถ่ายทอดให้ได้ติดตามชมตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 นาฬิกาด้วยเช่นกัน โดยได้จัดการแข่งขันที่เป็นที่สนใจของผู้ชมชาวไทย หรือกีฬาที่นักกีฬาไทยได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในบางประเภทการแข่งขันที่ไม่ตรงกับเวลาที่ออกอากาศ ทางสถานีก็ได้นำเทปบันทึกภาพมาออกอากาศให้ได้ติดตามชมกัน

ผู้ชมทางบ้านนอกจากจะได้รับชมการถ่ายทอดการแข่งขันแล้ว ทางสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องก็ได้นำเสนอข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวกับการแข่งขันมานำเสนอให้ผู้ชมได้ติดตามอย่างใกล้ชิดจากรายงานข่าวกีฬา นอกจากนี้ในช่วงการรายงานข่าวกีฬานั้นก็ได้มีการเสนอรายงานพิเศษต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรม ภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้น

จากการนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์ รูปแบบต่างๆที่ทางโทรทัศน์ได้นำเสนอต่อผู้ชมนั้น ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทำการศึกษาถึง รูปแบบในการนำเสนอการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์ และวาทกรรม การเล่าเรื่องรวมทั้งความหมายต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้เห็นถึงภาพสะท้อนในเรื่องสัมพันธไมตรี และการพัฒนาการกีฬาจากการนำเสนอโดยโทรทัศน์

ปัญหานำวิจัย

การศึกษาเรื่อง สัมพันธไมตรี การพัฒนาการกีฬา ที่ถูกนำเสนอจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์ ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงรูปแบบในการนำเสนอการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์และการศึกษาถึงวาทกรรม การเล่าเรื่อง และการสร้างความหมายจากการนำเสนอ เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนที่ได้จากการนำเสนอที่นั้นสามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ได้มากน้อยเพียงใด

วัตถุประสงค์

- 1 เพื่อทราบถึงรูปแบบในการนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์
- 2 เพื่อศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์

ขอบเขตการวิจัย

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 นี้ได้จัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2540 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2540 แต่พิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนั้นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 โดยในวันที่ 5 และ 7 ตุลาคมนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลซึ่งเป็นการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และในโอกาสนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย(ทรท) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ได้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดการแข่งขัน ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกเทปการถ่ายทอดการแข่งขัน รวมถึงการรายงานข่าวกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 จากสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องได้แก่ ช่อง 3 , ช่อง 5 , ช่อง 7 , ช่อง 9 , ช่อง 11 ,และ ITV

ข้อตกลงเบื้องต้น

- 1 การนำเสนอเรื่องราวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ทางโทรทัศน์มีรูปแบบการนำเสนอหลายรูปแบบ เช่น การถ่ายทอดสด การถ่ายทอดจากเทปบันทึกการแข่งขัน การรายงานข่าวกีฬา การรายงานพิเศษ
- 2 เนื้อหาที่ปรากฏจากการนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 แฝงไว้ด้วย ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ที่นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬา

ข้อสันนิษฐาน

- 1 การนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 สะท้อนให้เห็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีและการพัฒนาการกีฬาของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2 การนำเสนอการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 สะท้อนให้เห็นการพัฒนาทางการกีฬาของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิยามศัพท์

วาทกรรม หมายถึง การวิเคราะห์กิจกรรมทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับบริบททางการสื่อสารที่ภาษาได้ถูกนำมาใช้

การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 หมายถึง รูปแบบรายการที่ถูกนำเสนอจากสื่อโทรทัศน์ จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถแบ่งประเภทลักษณะการนำเสนอการถ่ายทอดออกเป็น

- การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์จากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีทั้งการถ่ายทอดสดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน การถ่ายทอดสดกีฬาประเภทต่างๆ การรายงานสดสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแข่งขัน

- การถ่ายทอดรายการจากเทปบันทึกภาพที่ได้ทำการเก็บบันทึกไว้ เพื่อใช้ออกอากาศตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้

สัมพันธ์ไมตรี หมายถึง ความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กันฉันมิตร โดยเป็นความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กันระหว่างประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งได้พร้อมใจกันในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

การพัฒนาการกีฬา หมายถึง ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับได้กับการแข่งขันระหว่างประเทศที่มีระดับสูงกว่า เช่น การแข่งขันเอเชียนเกมส์ โอลิมปิก และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศของทวีปหรือของโลก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการนำเสนอรายการทางโทรทัศน์ต่อไป
2. เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง ผลการจัดการแข่งขันว่าสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด
3. ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกิจการทางการกีฬา